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เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.3๐  น. 
นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา                วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ 
เลขานุการฯ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖๐  และตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ที่  ๖)  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๕๖  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่  จึง
จะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
เข้าประชุมจ านวน   ๑๘  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  คณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  1  
ประจ าปี 25๖๐  ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าตูม  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๑  ครัง้ที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย      ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดงบประมาณปีที่ผ่านมา  องค์การบริหาร 
ปลัด  อบต. ส่วนต าบลท่าตูม  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น  งบประมาณจ านวนแปดแสนเศษ  โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  หมู่ที่   4  ต าบลท่าตูม   ซึ่ งตอนนี้ทางกรมอนุมัติ ให้
เปลี่ยนแปลง  งบประมาณเรียบร้อยแล้วและทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าตูม  ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว  ช่วงนี้อยู่ในช่วงของเรียกผู้รับจ้าง
มาลงนามในสัญญาจ้าง  ทางเจ้าหน้าที่ได้ท าหนังสือแจ้งผู้รับจ้างไปแล้วแต่
ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาลงนามในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างมาก็ลงนามในสัญญาก็
สามารถลงมือด าเนินการก่อสร้างได้  อีกโครงการคือโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากจังหวัด  ในการก่อสร้างถนนลาดยางของหมู่ที่  ๔  งบประมาณ
จ านวนเก้าล้านบาทเศษ  ซึ่งทางจังหวัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้
รับจ้างแล้ว  อยู่ระหว่างลงในสัญญาจ้าง  คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์  
น่าจะลงมือท าได้เพราะเมื่อช่วงต้นเดือนผู้รับจ้างได้ลงมาดูพ้ืนที่แล้ว  ก็มี
เพียงเท่านี้ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นายสมคิด  ตันทางกูล      ผมขอเสริมเพ่ิมเติมจากท่านปลัดฯ  เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
นายก  อบต. อาจจะมีบางท่านมองว่าท าไมของบประมาณไปน้อย  สืบเนื่องจากถนนของ

หมู่ที่  ๔  เส้นบ่อโศกเหลือระยะสั้นในเขตรอยต่อ  ก็เลยต้องต้องขอ
งบประมาณไปสองช่วง  เส้นพระบาทน้อยช่วงหนึ่งแต่ว่าเส้นพระบาทน้อย
ไม่เป็นถนนถ่ายโอน  ก็เลยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  งบประมาณ
บางตัวเขาเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นถนนที่ได้รับถ่ายโอนของกรมทาง
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หลวง  เพราะเส้นพระบาทน้อยไม่ใช่ถนนถ่ายโอนตลอดเส้น  จะมีช่วง
รอยต่อ  เพราะถนนที่ถ่ายโอนมามีแค่ช่วงรอยต่อติดกับถนนคอนกรีตนั้น  
ซึ่งเป็นของ  รพช.เดิม  ซึ่งตอนนี้โอนเป็นของ อบจ.  ซึ่งเราของบประมาณ
ไปสองช่วงแต่ได้แค่ช่วงเดียว  งบประมาณแปดแสนเศษ  ซึ่งการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณต้องไม่มีการซ้ าซ้อนกัน  ในส่วนของงบประมาณที่
ขอรับการสนับสนุนจากทาง  อบจ.ทางเจ้าหน้าที่ก็ก าลังด าเนินการตามงาน
อยู่  ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณนี้น่าจะได้งบประมาณเพ่ือด าเนินการครบทุก
ช่วง  ส าหรับโดมที่เราขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปช่วงนี้ก็ยังมีปัญหา
อยู่   จะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่ทราบแน่นอน  เพราะยังมีปัญหาในการ
ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะให้การสนับสนุนจาก  สตง.ของหน่วยงานที่จะให้
การสนับสนุนงบประมาณก็ยังมีการชะงักอยู่แต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์  
แต่มีแนวทางว่าจะได้ก็ขอแจ้งให้ทราบ 

นายอุดม  ยิ้มเจริญ      ผมขออนุญาตสอบถามท่านนายกฯ  เรื่องหนังสือแจ้งเข้าด าเนินการหมู่ 
สมาชิกสภาฯ ที่  ๔  ของผู้รับเหมาแจ้งมาหรือยังครับ  เพราะผมเห็นผู้รับเหมาเข้าไปวัด

ความยาวของถนนแล้ว  ไม่ทราบว่าจะเข้าหน้างานเมื่อไหร่ 
นายสมคิด  ตันทางกูล      น่าจะเป็นการตรวจสอบพื้นท่ีและระยะทาง  ส่วนหนังสือแจ้งเข้า 
นายก  อบต. ด าเนินการคงจะแจ้งทางกองช่าง  เพราะหน่วยงานเราเป็นผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง 
จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย      โครงการนี้เดิมเคยเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  แต่ปรากฏว่าไม่ได้เพราะ 
ปลัด  อบต. ไม่เข้าหลักเกณฑ์  เดิมงบประมาณนี้เป็นงบพัฒนาจังหวัด  เขาจัดสรรให้  

อบต.เขตบ้านหมอแต่ว่าหน่วยงานทางนั้นมีปัญหาเลยไม่ขอรับงบประมาณ
ตัวนี้  งบประมาณก็เลยเหลือจ่ายทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
ขอรับจัดสรรงบประมาณตัวนี้  ปรากฏว่าได้รับจัดสรรงบประมาณตัวนี้มา  
ไม่งั้นก็คงจะยังไม่มีงบประมาณที่จะด าเนินการในส่วนนี้เก้าล้านกว่าบาท  
ซึ่งตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว  แต่ว่าท่านผู้ว่ายังไม่ลงนามในสัญญาถ้าลงนามใน
สัญญาเรียบร้อยแล้วถ้าจะเข้างาน  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งมาทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตูม  เพราะเราเป็นผู้ควบคุมงาน  ถ้าทางผู้รับจ้างแจ้ง
หนังสือเข้าด าเนินการก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ส าเนาแจ้งให้ท่านได้ทราบ  ใน
ส่วนของงบประมาณแปดแสนเหมือนกันเขาท าหนังสือให้มาลงนามใน
สัญญาแต่ยังไม่มาท าสัญญาเหมือนกันถ้าผู้รับจ้างเข้าด าเนินการจะแจ้งให้
ท่านทราบต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  เมื่อวันพุธที่  14  ธันวาคม  255๙ 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้มีการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ องค์การ บริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่   4  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันพุธที่  14 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ขอเชิญเลขานุการสภา
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิก
สภาทราบ 

นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ท่านคณะ 
เลขานุการฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  การประชุมสภาสมัยสามัญ  

สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕๙  เมื่อวันพุธที่  14  เดือนธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม   
     ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้จัดพิมพ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมและได้แจกให้กับ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมแล้วนั้นอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๓๗  ข้อ  ๓๓  วรรคสอง  กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

      ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมท่านใด  จะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ก็เป็น
อ านาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมแห่งนี้  เป็นผู้แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมทุกท่านได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมด้วยครับ 

      หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญ
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  เพ่ือขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม  ๕ นาที  หากจะมีการแก้ไขขอให้เสนอได้ตามที่ทุก

ท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมท่านใดจะเสนอให้แก้ไข
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  หรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  ผมจึงถือว่าที่

ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  
เมื่อวันพุธที่  14  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  พ.ศ.25๖๐ 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ ประจ าปี  พ.ศ.25๖๐ 
จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย      ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านนายก  ท่านเลขา  และท่านสมาชิกผู้ 
ปลัด  อบต. ทรงเกียรติทุกท่านผม  จ.ส.อ.สุขสันต์  อินทร์ผาย  ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าตูม  ขออนุญาตชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2537  
ข้อ  11  (3)  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัย
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่
วัน 

      การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด   

      ระเบียบก าหนดไว้แบบนี้  คือการก าหนดสมัยประชุมของแต่ละปีเราจะ
ถือตามปีปฏิทิน  ในหนึ่งปีมีได้ไม่น้อยกว่าสองสมัย  แต่ไม่เกิน  4  สมัย  
เฉพาะสมัยสามัญ  แล้วให้มาก าหนดในสมัยแรกของแต่ละปีคือเดือน  
กุมภาพันธ์  ซึ่งการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้ประธานสภาฯ
น าเรียนปรึกษาในที่ประชุมสภาสมัยแรก ว่าควรจะมี  2  สมัยหรือหลาย
สมัยและควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใดในปี  25๖๐  แต่ละสมัยจะเริ่มตั้งแต่เดือน
ใด  ซึ่งการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ตามความในวรรคต่อจาก
อย่างน้อยจะต้องเริ่มจากเดือน  กุมภาพันธ์  สมัยหนึ่ง  และเดือนสิงหาคม  
อีกสมัยหนึ่ง  คือบังคับต้องมีสมัยประชุมในสองเดือนนี้  และอีกสองสมัยจะ
ก าหนดในเดือนใดก็ได ้
     ในข้อ  15  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  เพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ก าหนดในเดือน สิงหาคม ในวันนี้ ให้ท่าน
ประธานสภาฯ  ปรึกษาท่านสมาชิกว่าจะก าหนดสมัยประชุมในเดือนใดบ้าง  
ในปีที่แล้วเราได้ก าหนดสมัยที่  1  ในเดือน  กุมภาพันธ์  สมัยที่  2  ใน
เดือน  มิถุนายน  สมัยที่  3  ในเดือน  สิงหาคม  สมัยที่  4  ในเดือน  
ธันวาคม  ซ่ึงปีที่แล้วได้ก าหนดสมัยที่  2  ในเดือน  มิถุนายน  เนื่องจากใน
ปีนี้ได้มีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  อย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง  ภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคม  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  มีความโปร่งใสและและอยู่
ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี   ตามหนังสือด่วนที่สุดที่  มท  
0810.3/ว.5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -
2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.2559  ในระเบียบออกมาแบบนี้ในการก าหนด
สมัยประชุมในเดือนมิถุนายน  ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดเป็นสมัย
ประชุม  เพราะสภาฯจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนให้แล้วเสร็จ
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ครั้งแรกในเดือนเมษายนและครั้งที่สองในเดือนตุลาคม  และทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตูมได้ปรับแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมที่
ผ่านมา  และสภาฯได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้นและถ้าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าตูม  จะมีการเพ่ิมเติมหรือจะปรับปรุงแผนจะต้องมีระยะเวลา
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหกเดือน  ก็คือนับจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึง  
มีนาคม  ซึ่งจะต้องปรับปรุงในห้วงของเดือนมีนาคม  และหลังจากเมษายน
ไปแล้วคือเดือน  เมษายน-กันยายน  ไม่สามารถปรับแผนได้ นี่คือการจัดท า
แผนของปี  ๒๕๖๑ ที่ทางสภาฯได้เห็นชอบไปแล้ว เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้า
จะมีการปรับแผนจะต้องรีบด าเนินการเพราะมีเวลาในช่วงแค่หกเดือนหรือ
แค่ครึ่งปีแรก  แต่ครึ่งปีหลังไม่สามารถปรับแผนได้ของปี  ๒๕๖๑  ส่วนการ
จัดท าแผนของปี  ๒๕๖๒ จะต้องเข้าสภาฯภายในเดือนตุลาคมของปี  
๒๕๖๐  แต่เป็นงบประมาณของปี  ๒๕๖๑  ซึ่งตอนนี้เป็นปีงบประมาณ  
๒๕๖๐  อยู่  ในส่วนของการจัดท าแผนและข้อบัญญัติงบประมาณใน
ปัจจุบันต้องมีการบันทึกในระบบของกรมฯ  จะเน้นในส่วนของชื่อโครงการ
ในแผนและข้อบัญญัติต้องตรงกัน  ซึ่งการจัดท าแผนของปีของปี  ๒๕๖๑  
ที่จะปรับปรุงและแผนของปี  ๒๕๖๒  ที่จะท าใหม่อยากให้เน้นชื่อโครงการ  
ปริมาณงาน  และจ านวนงบประมาณให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  
ขอชี้แจงเรื่องแผนเพียงเท่านี้ครับ  ส าหรับสมัยประชุมเดิมก าหนดไว้สี่สมัย  
เมื่อระเบียบเรื่องการจัดท าแผนออกมาใหม่  ผมขอเสนอว่าถ้าปี  ๒๕๖๐  
จะก าหนดสมัยประชุมเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไร  กุมภาพันธ์  สมัยที่หนึ่ง  และ
เมษายน  เป็นสมัยที่สอง  สิงหาคม  เป็นสมัยที่สาม  และตุลาคม  เป็นสมัย
ที่สี่ทุกท่านจะมีความเห็นแตกต่างไปจากนี้หรือเปล่า  เพราะถ้าก าหนดสมัย
ที่สองในเดือนมิถุนายน  ก็ไม่มีเรื่องท่ีจะน าเข้าประชุม  แต่ถ้ามีเรื่องเร่งด่วน
ก็สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้  ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมก็ก าหนด
วันที่  1-15  ก็ถูกต้องตามระเบียบแต่ก็อยากให้ขยับวันออกไปอีกหน่อย  
ของปี  ๒๕๖๐  เช่น  ให้เริ่มวันสมัยประชุมตั้งแต่วันที่  10-25  หรือ  15  
ไปจนถึงสิ้นเดือนประมาณนี้  เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาการจัดท าเอกสารในการ
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ซึ่งจากของเดิมที่ก าหนดเริ่มสมัยประชุม
วันที่  1-15  สิงหาคม  การจัดท าเอกสารของเจ้าหน้าที่อาจจะเสร็จไม่ทัน  
ถ้าเราขยับเวลาออกมาทางเจ้าหน้าที่จะได้มีเวลาในการจัดท าเอกสารมาก
ขึ้น   

นายปัญญา    มณีวรรณ       ผมขอเสนอให้คงวันเริ่มสมัยประชุมไว้เหมือนเดิม  คือวันที่  1-15 
สมาชิกสภาฯ   อย่างน้อยเจ้าหน้าที่จะได้รีบด าเนินการเรื่องเอกสารให้เสร็จตามเวลาที่ 

ก าหนด  อยากให้ท่านผู้บริหารได้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเอกสารให้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

นายอุดม    ยิ้มเจริญ       ขออนุญาตครับ  ผมขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมไว้สี่สมัยเหมือเดิม 
สมาชิกสภาฯ   สมัยแรกก็คือ  เดือนกุมภาพันธ์  สมัยที่สองเดือนเมษายน  เพราะจะต้องมี

การปรับปรุงแผน  สมัยที่สามเดือนสิงหาคม สมัยที่สี่เดือนตุลาคม ส่วนวัน
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เริ่มสมัยประชุมก็คือ  1  หรือ  10  ก็เหมือนเดิมเพราะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่
ที่จัดท าเอกสาร  ได้ท าเอกสารเสร็จทันตามก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมคงไม่
มีปัญหาอะไร  จะก าหนดให้เริ่มวันไหนก็ได้  ผมขอฝากอีกเรื่องคือสภาฯ
เริ่มประชุมสมัยแรกของปี  ๒๕๖๐  แล้ว  แต่ทางสมาชิกสภาฯยังไม่ได้รับ
เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐  เล่มที่สมบูรณ์  
ได้รับแต่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณผมขอฝากผู้บริหารได้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่จัดท าในส่วนนี้ด้วย 

นายวิรยศ    ศิริทรัพย์      มีท่านใดจะเสนอแตกต่างไปจากนี้ไหมครับ  ถ้าไม่มีก็ก าหนด 
ประธานสภาฯ เหมือนเดิมคือ  4  สมัย  สมัยที่  1  กุมภาพันธ์  เป็นสมัยบังคับ  อีกสมัยที่

บังคับคือสิงหาคม  เพราะจะต้องจัดท าข้อบัญญัติ  บังคับสองสมัยแต่
ก าหนด  4  สมัย  ในเดือนเมษายน  อีกหนึ่งสมัย  เพ่ือที่จะน าแผนพัฒนา
เข้าสภา  อีกสมัยหนึ่งคือตุลาคม  ระเบียบก าหนดไว้ว่าจะต้องก าหนดสมัย
แรกของปีถัดไปก็คือในเดือนกุมภาพันธ์  256๑  วันเริ่มสมัยประชุมเป็น
วันที่  1-๑๕  ของแต่ละเดือน   

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ตั้งแต่วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  25๖๐ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ตั้งแต่วันที่  1-15  เมษายน  25๖๐ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ตั้งแต่วันที่  1-15  สิงหาคม  25๖๐ 
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ตั้งแต่วันที่  1-15  ตุลาคม  25๖๐ 
 และก าหนดสมัยที่   1  ประจ าปี   พ.ศ.256๑  เริ่มตั้ งแต่วันที่   1  

กุมภาพันธ์  256๑  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๑๕  วัน  
   
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ญัตติการพิจารณาอนุมัติ 

๔.๑  การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายสมคิด    ตันทางกูล            ตามท่ีผมได้เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง 
นายก  อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.255๙  (หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง) 
      ดังนั้น  ข้าพเจ้าฯ  จึงขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าตูม  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม
รับทราบและพิจารณาต่อไป 

จ.ส.อ.สุขสันต์    อินทร์ผาย      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปลัด  อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.

๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ๒๙  การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้เคยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่  17  ตุลาคม  
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2559  เป็นงบประมาณของปี   2559  ที่มีการกันเงินเอาไว้   มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้   

    ข้อความเดิม 
1.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.  บริเวณสนามคลอง
ชลประทาน  หมู่ที่ ๑  ต าบลบ้านธาตุ  จ านวน  ๔๔๕,๐๐๐.-  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้   
-  วางท่อระบายน้ า คสล. มอก. ชั้น ๓  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๖๐  
เมตร  จ านวน  ๑๖๒  ท่อน  พร้อมท่อ  HDPE  ขนาด Ø  ๖๐๐  มม.  ชั้น 
SN.๖  ยาว       ๓๐  เมตร   
-  บ่อพัก คสล.  ขนาด  ๑.๐๐ x ๑.๐๐  เมตร  จ านวน  ๑๖  บ่อ  พร้อม
ฝาปิด   
-  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  
-  ตามแบบ อบต. ท่าตูม  ก าหนด 

    ข้อความใหม่ 
1.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.  บริเวณสนามคลอง
ชลประทาน  หมู่ที่ ๑  ต าบลบ้านธาตุ  จ านวน  ๔๔๕,๐๐๐.-  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้   
-  วางท่อระบายน้ า คสล. มอก. ชั้น ๓  ขนาด  ๐.๔๐ x ๑.๐๐  เมตร  
จ านวน  ๑๕๑  ท่อน,  บ่อพัก คสล. ขนาด  ๐.๘๐ x๑.๐๐  เมตร  จ านวน  
๒๐  บ่อ  พร้อมฝาปิด 
-  วางท่อ  HDPE  ขนาด ศก. ๔๐๐  มม.ยาว  ๓๔.๐๐ ม.  พร้อมเรียงหิน
ใหญ่ยาแนว 
-  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  
-  ตามแบบ อบต. ท่าตูม  ก าหนด 

    ข้อความเดิม 
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  บริเวณสายบ้านนายเจิม  หมู่ที๒่  
ต าบลบ้านธาตุ  จ านวน  ๓๕,๐๐๐.-  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้   
-  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๕  ตารางเมตร  ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพ้ืนที่ที่เหลืออยู่   
-  ตามแบบ อบต. ท่าตูม  ก าหนด 
ข้อความใหม่ 
2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  บริเวณสายบ้านนางเจิ้ม  หมู่ที๒่  
ต าบลบ้านธาตุ  จ านวน  ๓๕,๐๐๐.-  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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-  ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๕  ตารางเมตร  ลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพพ้ืนที่ 
-  ตามแบบ อบต. ท่าตูม  ก าหนด 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       ตามท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้อธิบายการขอแก้ไข 
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

2559    ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมรับทราบไปแล้วนั้น  มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมจะสอบถามหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      เมื่อที่ประชุมไม่มีการสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ ท่าตูมอีก  ผมจึงขอมติที่ประชุม  ว่าอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9  ตามที่ท่านนายกได้น าเสนอมา
หรือไม่  หากอนุมัติให้ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมได้
น าเสนอมา  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม      มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อยู่ในห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จ านวน  ๑๘  ท่าน  และที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ดังนี้ 

อนุมัต ิ    จ านวน    ๑๗    เสียง 
  ไม่อนุมัต ิ   จ านวน    -      เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน     ๑     เสียง 
 
 

(.......พักรับประทานอาหารกลางวัน........) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      ส าหรับระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ ท่าตูมหรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  จะน าเสนอในที่

ประชุมสภาขอเชิญน าเสนอได้ 
นายสมคิด   ตันทางกูล       วันนี้เราได้เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบ 
นายก  อบต.   ประปา  ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมจะด าเนินการปรับปรุงระบบ 

ประปาบ้านธาตุ  ให้กับสมาชิกสภาฯ  ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการที่จะด าเนินการ 
(เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบประปา  ได้ฉายสไลด์ 
พร้อมอธิบายรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาฯ  ได้รับทราบพร้อมตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกฯ  เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฯ) 

นายวิรยศ    ศิริทรัพย์       เชิญท่านก านันสุรภรณ์  โสอุบล  ก านันต าบลท่าตูม   
ประธานสภาฯ 
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นายสุรภรณ์    โสอุบล       เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่าน 
ก านันต าบลท่าตูม ประธานสภาฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ที่ให้

เกียรติเชิญผมเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๐  ในวันนี้  ผมมีสอง
เรื่องท่ีจะแจ้งในที่ประชุมในครั้งนี้คือ  เรื่องแรกสืบเนื่องมาจากสถานการณ์
ภัยแล้งในช่วงนี้และการเกิดอัคคีภัยที่ตลาดแก่งคอยเมื่อต้นปี  ก็มีความเป็น
ห่วงก็ได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามท่านปลัดฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ  ใน
เรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดไฟไหม้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเกิดอัคคีภัย  ผมมีความห่วงชาวต าบลท่าตูมและต าบลบ้านธาตุ  
และในส่วนของการเฝ้าระวังการเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ป่าและพืชไร่ของพ่ี
น้องเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้งสองต าบล  ทราบเบื้องต้นว่าไม่มีการจัดตั้งเวรยาม
เพ่ือเฝ้าระวัง  จะมีเฉพาะช่วงเวลากลางวันคือช่วงเวลา  08.00  น. -
16.00  น.  เท่านั้น  ก็เลยมีความเป็นห่วงในวันนี้ก็เลยขออนุญาตเข้า
มาร่วมประชุมเพ่ือจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบและจะได้บรรจุไว้เป็นวาระ
เพ่ือการพิจารณา  ถ้าหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในยามค่ าคืนเราจะท ากัน
อย่างไร  เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่มาเข้ากะ  ผมอยากเสนอให้มีการจัดตั้งจุดเฝ้า
ระวังไว้เข้าสักสามกะ  แปดชั่วโมงต่อหนึ่งคนตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูแล้งถ้าเราไม่มีมาตรการแบบนี้ไว้  ประชาชนจะมี
ความอุ่นใจได้อย่างไร  ผมก็ขอฝากท่านผู้น าและผู้แทนชาวบ้านทุกหมู่  
อยากให้ทุกท่านได้เสนอเป็นวาระไว้พิจารณาในเรื่องของงานป้องกัน
อัคคีภัยต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นภายในต าบลของเรา  เรื่องทีสองคือเรื่องที่ดิน
สาธารณะประโยชน์  ในต าบลท่าตูมมีที่ดินสาธารณะประโยชน์เป็นที่ดิน
โรงเรียนเก่าอยู่ที่หมู่ที่  ๔  ต าบลท่าตูม  โรงเรียนโป่งค่าป่าไม้แดง  เมื่อ
ประมาณปี  พ.ศ.2547  หรือ  พ.ศ.2548  สมัยที่ผมด ารงต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน  ได้สองถามครูและชาวบ้านในพ้ืนที่  ว่ามีที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์หรือไม่  ปรากฏว่ามีที่ดินสาธารณะประโยชน์อยู่ที่หมู่ที่   4  
ต าบลท่าตูม  ได้สอบถามที่ราชพัสดุและผู้ช่วยฯ  และไปตามเรื่องที่ราช
พัสดุที่สระบุรี  ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวไม่อยู่ในเอกสารที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  
แต่มีพยานบุคคลยืนยัน  ก็คือครูทั้งสองท่านที่เคยสอนอยู่และยังมีชีวิตอยู่  
ก็เลยไปสอบถามความเป็นมาของที่ดินดังกล่าว  หลังจากสอบถามพยาน
บุคคลหลายท่านและได้ที่ดินคืนมา  จากเดิมเนื้อที่ประมาณสิบกว่าไร่  แต่
ปรากฏว่ามีการครองครองและท าประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าว  อยาก
สอบถามทางสภาฯว่าทราบเรื่องหรือไม่  ถ้ามีการให้เช่าพ้ืนที่ดังกล่าวทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  เก็บค่าเช่าที่ดินในราคาไร่ละเท่าไหร่  ถ้า
ให้เช่ารายใดรายหนึ่งทุกคนก็มีสิทธิที่จะเช่า  ถ้าให้เช่าเป็นของส่วนตัวหรือ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเงินรายได้ค่าเช่าเข้าเป็นเงินรายได้ของ  อบต.หรือไม่  
ผมอยากให้ทาง  อบต.ได้ด าเนินการปักขอบเขตหรือท ารั้วเพ่ือแสดง
ขอบเขตของที่ดินให้ชัดเจนเ พ่ือป้อ งกันการบุกรุกถือครอง  เผื่อมี
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งบประมาณจัดสรรลงมาเราจะได้มีพ้ืนที่ในการรองรับเพ่ือเป็นการไม่เสีย
โอกาส  เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ดินสาธารณะประโยชน์ริมคลองทุ่งแซงกับ
คลองห้วยบุญ  เมื่อก่อนจะมีคลองตามสภาพแต่ประมาณปี  พ.ศ.2540  
ได้มีการตัดคลองห้วยบุญกับคลองทุ่งแซง  ท าให้มีที่สาธารณะที่เป็นแก้มลิง
อยู่หลายแห่ง  ผมได้ไปส ารวจตามที่ราษฎรได้แจ้งมาว่ามีเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียงบุกรุกที่สาธารณะ  ซึ่งการบุกรุกที่สาธารณะมีความผิด  ทราบว่า
ท่านปลัดฯได้ลงไปดูพ้ืนที่มาแล้ว  อยากให้ฝ่ายสภาฯและผู้บริหาร  ได้
ช่วยกันดูแล  เผื่อว่าทางชุมชนของเราจะมีโครงการจัดท าแหล่งกักเก็บน้ า  
โครงการแก้มลิง  เพื่อรองรับน้ าที่จะล้นจากคลอง  หรืออาจจะกักเก็บน้ าไว้
ท าประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง  เป็นแก้มลิงริมคลองห้วยบุญคลองทุ่งแซงได้  ผู้
บุกรุกมีการถมที่ดินและปลูกของและมีสิ่งก่อสร้างล่วงล้ าเข้ามาในที่ของ
ผู้อ่ืน  ผมได้ท าหนังสือตามค าร้องของราษฎรถึงผู้ที่ถมดินบุกรุกไปแล้ว  
ขั้นตอนต่อไปคงให้ทาง  อบต.ได้ด าเนินการก่อน  หากไม่มีความคืบหน้าก็
จะแจ้งให้ทางท่านนายอ าเภอทราบต่อไป  การถมที่จะต้องมีการขออนุญาต
ถมที่กับทางกองช่าง  ไม่ทราบว่าทาง  อบต.ได้มีการออกใบอนุญาตให้กับ
ทางผู้บุกรุกหรือไม่  จะได้เป็นเอกสารในการประกอบการพิจารณาเรียน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับดังกล่าว  ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ 

นายสมคิด    ตันทางกูล      เรื่องของที่ดินสาธารณะประโยชน์หมู่ที่  ๔   ที่ดินเดิมเป็นที่โรงเรียนวัด 
นายก  อบต. เขาขุยแต่ว่าได้สร้างและมีการเรียนการสอนอยู่ประมาณหนึ่งปี  พอดีทาง

ราชการมีงบประมาณก็เลยย้ายมาสร้างอยู่ข้างวัดเขาขุย  ปัจจุบันจะมี
อาคารเรียนอยู่  แต่โรงเรียนได้ยุบไปแล้ว  ที่ดังกล่าวเป็นการยกให้เท่าที่
ทราบคร่าวๆ  และมีการซื้อขายเปลี่ยนมือมาและโรงเรียนก็ย้ายไปแล้วก็
เลยเป็นที่สาธารณะประโยชน์ติดแผนที่ทางอากาศเดิม  ช่วงนั้นผมก็อยู่ใน
ต าแหน่งและได้มีการพูดคุยท าข้อตกลงกัน  ทางหมู่บ้านก็สรุปมา  ประเด็น
ก็คือมีการท ากินมานานแล้ว  พ้ืนที่มีอยู่ประมาณสองไร่  ประธานกับ
คณะกรรมการเห็นควรท าข้อตกลงและมีได้มีการปักเขตที่ดิน  แต่ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ท าได้สองอย่างคือ  ยื่นแบ่งแยกและยื่นท าเป็น  นสร  
แจ้งให้อ าเภอทราย  หรือระบุให้ชัดเจนระบุว่าทาง  อบต.เป็นผู้ดูแล  ช่วง
หลังมีการปล่อยรกร้างว่างเปล่ามาหลายปี  และเจ้าของที่ดินเดิมมาขอท า
กิน  เป็นข้อตกลงกันในชุมชน  อาจจะด าเนินการตรวจสอบใหม่และท า
เอกสารให้ชัดเจนและยื่นแบ่งแยก  ข้อตกลงน่าจะมีเอกสารอยู่  ให้ทาง
เจ้าหน้าที่ค้นเอกสารอยู่  ส าหรับล ารางที่หัวไร่ปลายนาก็คงจะต้องมีการ
ตรวจสอบในรายละเอียดก่อน  เพราะมันเป็นที่เศษจากคันคลอง  บางครั้ง
เราอาจจะมองได้สองมุม  คือค าว่าคลองกว่าจะมาเป็นคลองชาวบ้านก็เก็บ
พ้ืนที่ไว้เยอะบางทีก็มีเศษเล็กๆ  น้อยๆ  บ้าง  หรือมีข้อตกลงกันว่ายกให้
เป็นที่สาธารณะประโยชน์ก็ได้  จะมีอยู่สองประเด็น  พ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน  ก็คงจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ  ใน
ส่วนของรถดับเพลิงเราไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจ าการเป็นกะ  แต่มีเจ้าหน้าที่
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อยู่เวรประจ าในช่วงกลางคืน  ก็สามารถขับรถดังเพลิงได้เกือบทุกคนที่ผ่าน
มาเวลามีเหตุก็สามารถออกไปควบคุมได้   เจ้าหน้าที่ของเราพร้อม
ปฏิบัติงานได้ทุกเมื่อ  โดยไม่ต้องรอค าสั่ง  ก็ต้องขอขอบคุณท่านก านันที่มี
ความเป็นห่วงในเรื่องนี้  แต่ทาง  อบต.ก็มีแนวทางในการด าเนินการในเรื่อง
นี้  น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าจะมีมีการประชุมในการระมัดระวังและการ
ป้องกันเหตุ  เพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง  พ้ืนที่ของเราก็จะมีเหตุไฟไหม้ที่
เกี่ยวกับพืชไร่พืชสวน  เข้าใจว่าเหตุไฟไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่
สามารถรู้ได้ล่วงหน้า  ทาง  อบต.ก็มีแนวทางป้องกันอยู่ครับ 

นายสุรภรณ์    โสอุบล      ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  และผู้บริหาร  ให้ 
ก านันต าบลท่าตูม ด าเนินการต่อในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิของที่ดินสาธารณะประโยชน์  

เพ่ือไม่ให้ที่ดินดังกล่าวสูญหายไป  ลูกหลานจะได้ใช้ประโยชน์สืบต่อไป  
อาจจะมีการท ารั้วบอกแนวเขตให้ชัดเจนเพ่ือเป็นการป้องกันการรุกล้ า
เพ่ิมเติม 

นายอุดม    ยิ้มเจริญ      ผมขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่  4  ต าบล 
สมาชิกสภาฯ ท่าตูม  ผมเห็นที่ตรงนี้ตั้งแต่ที่ผมยังไม่เข้ามาเป็นสมาชิกฯ  เพราะเป็นที่ดิน

รกร้างว่างเปล่า  ผมได้สอบถามทาง  อบต.และผู้ใหญ่บ้าน  ว่าที่ดินตรงนี้
เป็นของใครหรือหน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแล  และได้ค าตอบมาว่าเป็นที่ราช
พัสดุ  เป็นที่โรงเรียนเก่า  เมื่อก่อนจะมีพ้ืนที่ประมาณสิบกว่าไร่จริง  
ปัจจุบันเจ้าของที่ได้ตกลงให้เหลือเพียงสองไร่  อบต.เป็นคนดูแล  แต่หา
ผู้รับผิดชอบในที่ดินตรงนี้ไม่มี  ไม่ว่าจะเป็น  อบต.หรือที่ราชพัสดุ  และที่
ดังกล่าวก็เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าเป็นป่ารกทึบ  ก่อนที่จะด าเนินการให้เช่า
ที่ดินดังกล่าวได้มีการหารือกันในที่ประชุมประจ าเดือนกับผู้ใหญ่บ้าน  เห็น
ว่าที่ดินดังกล่าวไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  ไม่อยากให้รกร้างใครจะมาท า
ประโยชน์จะได้ไม่ต้องมารื้อป่า  จะได้เข้าไปท าประโยชน์ได้เลยจะได้ไม่ต้อง
เสียงบประมาณในการรื้อป่า  ในเมื่อทีดินอยู่หมู่ที่  4  ก็เลยประชุมกันว่า
จะให้ใครเช่าได้ไหม  เพ่ือที่จะเอาเงินค่าเช่ามาเป็นเงินกองกลางของหมู่บ้าน
เพราะหมู่บ้านไม่มีเงินกองกลาง  เพ่ือเอามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ของหมู่บ้านหรือวัด  เมื่อค่าใช้จ่ายไม่พอจะได้เอาเงินกองกลางตัวนี้มาช่วย  
ในที่ประชุมก็ลงมติเห็นชอบให้ด าเนินการ  และได้สอบถามในที่ประชุมว่า
ผู้ใดจะเป็นคนเช่า  มีอยู่รายเดียวเพราะพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีน้ า  คนที่เป็นคน
เช่าคือลูกชายของเจ้าของที่ที่อุทิศให้  และไม่ได้เรียกร้องค่าเช่าแต่ผู้เช่า
เสนอให้มาปีละสองพันบาท  ที่ประชุมมีมติให้ผมเป็นคนเก็บเงินกองกลาง
ของหมู่บ้าน  ค่าเช่าทั้งหมดสามปีเป็นเงินหกพันบาท ผมได้แจ้งให้
ผู้ใหญ่บ้านทราบ ส่วนปีที่สี่ยังไม่มีการจ่ายค่าเช่า  เพราะผู้รับผิดชอบใน
ที่ดินยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นหน่วยงานใด  ประกอบกับตอนนี้ทางหมู่บ้าน
ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินทุนของหมู่บ้านปีละสองแสนบาทจากโรงโม่หิน 
ซึ่งตอนนี้หมู่บ้านก็มีเงินทุนส ารองแล้วไม่จ าเป็นต้องเก็บค่าเช่าที่ดินตรงนี้ก็
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ได้  ซึ่งผมไมไ่ด้ท าโดยพละการหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวแต่ท าเพ่ือส่วนรวม  
ผมขอเรียนให้ทราบ   

จ.ส.อ.สุขสันต์    อินทร์ผาย      ผมขออนุญาตชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบ  ตามที่ท่านสมาชิกฯ  ได้ท าไป 
ปลัด  อบต.   อาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกประเด็นตามที่ท่านก านันได้กล่าวมาคือ 

หลักฐานที่ดินดังกล่าวท าแล้วให้  อบต.เป็นผู้ด าเนินการ  ซึ่งผมก็ได้
ตรวจสอบดูยังไม่พบท่านนายกฯก็ค้นหายังไม่พบเหมือนกัน ตามที่เคยตกลง
กันไว้แล้วว่าพ้ืนที่ตรงนี้ที่โรงเรียนเก่า  มีคนยกให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์
ของ  อบต.ประมาณสองไร่  ไม่ใช่ที่ราชพัสดุเป็นที่ดินที่มีผู้อุทิศให้ ในเมื่อ
เอกสารไม่มีก็ต้องด าเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและท าเป็น
หลักฐานว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์  เป็นที่ดินของ  อบต.รับผิดชอบ  แต่
ก็ต้องท าหลักฐานให้ชัดเจนจะได้ไม่ไปรุกที่ดินของเจ้าอ่ืน  และมีการปักป้าย
แสดงขอบเขตที่ชัดเจน  อีกประเด็นคือในเมื่อ  อบต.เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
แล้ว  ปีงบประมาณหน้าก็จะตั้งงบประมาณท ารั้วเพ่ือไม่ให้มีการบุกรุก  
หรือกรณีที่มีการให้เช่าทรัพย์สินของ  อบต.ไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือที่ดิน  
เป็นอ านาจของสภาฯ  สภาฯจะให้เช่าหรือไม่อยู่ที่สภาฯ  ผมขอชี้แจงข้อ
กฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบ  ซึ่ง  อบต.จะต้องเข้าไปด าเนินเรื่องที่ดิน
สาธารณะประโยชน์  ท าเอกสารหลักฐานและไปปักรั้วไว้ก่อนถ้าไม่มีการ
เช่า  แต่ถ้าเอกสารชัดเจนแล้วว่าเป็นของ  อบต.ส่วนจะให้เช่าหรือไม่อยู่ที่
มติสภาฯ  ว่าจะให้เช่าหรือไม่  ในการให้เช่าเหมือนการจัดซื้อจัดจ้างต้อง
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ  รายได้จากค่าเช่าก็ต้องเข้าเป็นรายได้ของ  
อบต.  เพราะทางกองคลังต้องออกใบเสร็จให้แก่ผู้เช่า ในส่วนของพ้ืนที่ตรง
นี้ก็คงต้องเร่งด าเนินการ  ส่วนที่สาธารณะประโยชน์ตรงห้วยสาธารณะ  
ตอนนี้ทางนิติกรได้ด าเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ  ส่วนมาก
แล้วหลักฐานที่ดินส่วนมากจะเป็นโฉนดที่ดิน  ให้นิติกรได้ประสานขอส าเนา
โฉนดที่ดินเพ่ือมาเทียบต่อกันกับหลักฐานหมุด  จะได้ยืนยันว่ามีการรุกล้ า
หรือไม่  ถ้ามีการรุกล้ าก็ต้องว่ากันอีกที  ในส่วนของเรื่องภัยแล้งการป้องกัน
อาทิตย์หน้าทางผู้บริหารจะได้มีการเรียกประชุมว่างแผนในเรื่องนี้  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมว่าจะมีแนวทางอย่างไร 

นายวิรยศ  ศิริทรัพย์      มีสมาชิกฯหรือคณะผู้บริหารจะน าเสนออีกหรือไม่ขอเชิญเสนอได้ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายวิรยศ  ศิริทรัพย์       เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องท่ีจะน าเสนอในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ต าบลท่าตูม  ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สมัย

สามัญ สมัยที่  ๑  ประจ าปี  25๖๐  และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันขอบคุณครับ 

ปิดประชุม เวลา  16.00  น. 
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  (ลงชื่อ)................................................ผู้บันทึกข้อมูล  
            (นายสาริษฎ์  ธรรมกิจนา) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 

 
     ได้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว  และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าตูม  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  25๖๐  เมื่อวันที่ 
 
 
 
     (ลงชื่อ).................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                                               (นายวิรยศ    ศิริทรัพย์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
  

 
 
   
 
  

 
 
          

 


